

รายงานพิเศษ “มาตรฐานบัญชีใหม่มหกรรมปล้นชาติอีกระลอก”

นักบัญชีฮึดต้านกม.ขายชาติ

ยักษ์ข้ามชาติอันตราย ธรรมรัฐรอดเลือดจากปู

การเปิดสาขาให้บริษัทที่ปรึกษาต่างชาติเข้ามาหากินกับชาวศพรักจ
คนไทย โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยที่ยินยอมไอเอ็มเอฟ ปรากฏหมาย
ที่เปิดกว้างให้บริษัทเหล่านี้ ทั้งๆ ที่บริษัทยักษ์ใหญ่หรือเครือข่ายของ
บริษัทระหว่างประเทศเหล่านี้ คนไทยต้องจ่ายค่าบริการในอัตราสูง
ขณะที่พนักงานของบริษัทเหล่านี้บางคนไม่มีความเป็นมืออาชีพ ก่อน

อานนท์ อดิศักดิ์

ตอนที่

2

ผู้จัดการรายวัน - นักบัญชีฮึดสู้มาตรฐานใหม่ขาย
ชาติ หวั่นวงการบัญชีจะตกอยู่ในเงื้อมมือบรรษัทข้าม
ชาติ อนาคตนักบัญชีไม่พ้นแค่ลูกจ้างฝรั่ง เผย
มาตรฐานบัญชีใหม่กว่า 17 ฉบับที่ออกมาในระยะเวลาพิเศษ
ตามใบสั่งไอเอ็มเอฟต้องชะลอการบังคับเป็นกฎหมายก่อน
ที่ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นอีก ระบุขีดบางมาตรฐาน
กำหนดคุณสมบัติเอื้อบรรษัทบัญชีต่างชาติโดยเฉพาะ

การปฏิรูประบบบัญชีใหม่ที่มี
เบื้องหลังมาจากข้อตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยกับกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) โดยอ้างว่าให้มี
ธรรมรัฐตามมาตรฐานสากล สศพ.ติ-
กรรมเนื่องลง เช่น การแต่งบัญชี การ

ปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็น
สาเหตุให้เศรษฐกิจไทยทรานะอยู่ใน
ปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดปฏิกริยาต่อต้าน
ของบุคลากรในวงการบัญชีกันอย่าง

อานนท์ อดิศักดิ์

จะกำหนดยุทธศาสตร์ทางการค้าถล่มธุรกิจของคนไทย (ตามที่ "ผู้จัดการรายวัน" เสนอไว้ในรายงานพิเศษ "มาตรฐานบัญชีใหม่รายชาติเอือมหง" ในฉบับก่อนหน้า)

ความวิตกกังวลของนักบัญชี ได้ทำให้พวกเขารวมตัวกันเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเสนอทางแก้ไขต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายบัญชีใหม่นี้ ว่าเป็นระยะ โดยล่าสุดนั้น ได้มีการประชุมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท ซึ่งก็ประชุมได้วางแผนทางที่จะเสนอต่อกรมทะเบียนการค้าให้พิจารณาถอนร่างใหม่ โดยเฉพาะร่างวิชาชีพบัญชี ซึ่งพวกเขาเห็นว่าไม่สามารถส่งเสริมวิชาชีพนักบัญชีได้ตามที่อ้างไว้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการพยายามยกเอามาตรฐานการจัดทำบัญชีที่กำกับดูแลโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยมาเป็นมาตรฐานบัญชีของกฎหมายฉบับใหม่

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีได้ออกมาตรฐานฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ มีเงื่อนไขและบังคับข้อตกลงของไอเอ็มเอฟ ถึง 17 ฉบับ ซึ่งกลุ่มนักบัญชี รวมทั้งองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ต่างเห็นว่ามาตรฐานบัญชีทั้ง 17 ฉบับยังเป็นเรื่องใหม่ต่อการปฏิบัติสำหรับภาคธุรกิจทุกประเภทในประเทศไทย ดังนั้น ทางธนาคารจะให้เวลาธุรกิจหรือนักบัญชีได้ปรับตัวในการใช้มาตรฐานการบัญชีต่างๆ ที่มีอยู่ออกไปอย่างน้อย 2 ปี ก่อนที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีจะลงมติให้ประกาศมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่เป็นมาตรฐานบัญชีตามกฎหมาย

ถ้าใช้กฎหมายหลายอย่างที่กล่าวไว้ว่าการแก้ไข จะทำได้อย่างไร เพราะขั้นตอนการขอแก้ไขนั้นต้องใช้เวลา ซึ่งหากกรมทะเบียนการค้าไม่สนใจหรือเรื่องนี้ หากมาตรฐานบัญชีใหม่มีข้อผิดพลาด ไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรมทะเบียนการค้า และกระทรวงพาณิชย์จะรับผิดชอบอย่างไร เพราะขณะนี้เริ่มเห็นปัญหาแล้วว่าเป็นภาคีที่ขายชาติ ทำลายธุรกิจไทย เอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติชิด นักบัญชีที่เข้าร่วมหรือกันในกลุ่มนักบัญชีรายหนึ่ง กล่าวกับผู้จัดการ

นักบัญชีอาวุโส จากสำนักงานบัญชีมีชื่อหนึ่ง เปิดเผยว่า สารระสำคัญมาตรฐานบัญชีใหม่ กฎหมายลูกของพร.การบัญชีใหม่ทั้งหลาย มาตรฐานออกมากเพื่อเอาใจต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ได้ระบุถึงคุณสมบัติของนักบัญชีที่มีสิทธิจะได้ทำงานในบางประเภทเอาไว้ที่นักบัญชีไทยอย่างเห็นได้ชัด

นักกฎหมายอีกรายบอกว่า นักบัญชีที่มีสิทธิที่จะทำบัญชี หรือ ทำแผนฟื้นฟูกิจการต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านงานฟื้นฟูกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี คุณเองคิดว่า ประเทศไทยจะมีนักบัญชีคนไหนที่เคยผ่านงานประเภทนี้ตามที่คุณบอก เพราะวิกฤติเศรษฐกิจก็เพิ่งผ่านแค่ปีเดียวปีกฎหมายที่พูดว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการก็เพิ่งผ่านออกมาใช้ เขากล่าว

สารระสำคัญที่วิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันหากพิจารณาตามสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว จะเห็นว่านักบัญชีที่จะได้รับอนุญาตจากกรมทะเบียนการค้าให้ทำงานได้จะมีแค่ บรรษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ อย่าง ไพรซ์ วอเตอร์ ฮูเชอร์ ดีลอยท์ ทัช ไร้มิสซูเอลซีวี เอ็มเอช แอนด์ บิง ซึ่งปัจจุบันบริษัทเหล่านี้ก็เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทไทยและเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยเกือบทั้งหมด (ยกเว้นกรมการประกอบ)

กฎหมายฉบับนี้เมื่อประโยชน์ต่อต่างชาติที่เกินแล้วเอาเศษตกนักบัญชีไทยไม่ต้องการจนเกินไป เป็นลูกจ้างรับจ้างอย่างเดียวหรือ นักบัญชีอาวุโส กล่าว โดยเฉพาะแต่การจ้างแรงงานนักบัญชีคนไทย จากกฎหมายที่เขียนขึ้นเท่านั้น ธุรกิจไทยที่ต้องจ้างนักบัญชีข้ามชาติเหล่านี้เข้ามาทำงานให้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างนี้จึงเกิดปัญหาตามมา

นั่นจะยกตัวอย่างให้เห็นว่า ปัญหาต่างบริษัทต่างชาติเข้ามาแล้วมีเรื่องเกิดขึ้น อย่างกรณีของ ดีลอยท์ ทัช ไร้มิสซูเอลซีวี เอ็มเอช แอนด์ บิง ที่เข้ามาทำแผนฟื้นฟูกิจการให้บริษัทโรงงานน้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ จะมีเหตุฆ่ากันตาย วันหนึ่งบริษัทไทยเอกสิทธิ์นำกำลังฟ้อง ดีลอยท์ฯ ไปประเด็นเรื่องไม่ได้รับความยุติธรรมจากการคิดค่าจ้างที่โหดเกินไปของ บริษัทนี้ซึ่ง ซึ่งว่ากันว่าคิดมูลค่าสูงถึง 7-80 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ทำงานไม่สำเร็จ เพราะแผนที่ตั้งทำขึ้นมาไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ เวลานี้เป็นเรื่องกันอยู่ที่ศาล" นักบัญชีอาวุโส กล่าว

นอกจากนี้ นักบัญชีอาวุโสอีกราย เห็นว่ากฎหมายใหม่กีดกันให้นักบัญชีไม่มีอิสระในการทำงาน เพราะทุกขั้นตอนของกฎหมาย อธิบดีกรมทะเบียนการค้า และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้ามาแทรกแซงและมีอำนาจสิทธิขาดมากเกินไป

นั่นคือการกีดกันแล้ว วิชาชีพนี้เหมือนกับทนาย จตุลากร หรือ อาชีพพิเศษ ที่ต้องมีความเป็นอิสระสูงโดยมีการควบคุมผ่านองค์การวิชาชีพที่ดูแลตัวเอง เช่น ทนายก็มีสถานะที่บังคับ คอยกำกับ แต่ในวิชาชีพนักบัญชีก็เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้มีการจ่ายเงินจ่ายทองมาซื้อราชการเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าได้ง่าย เขากล่าว

นักบัญชีอาวุโส คนเดิม กล่าวอีกว่า นอกจากกรมทะเบียนการค้าจะเข้ามาอำนาจกำกับดูแลนักบัญชีแล้ว กรมทะเบียนการค้ายังเสนอให้มีการเรียกเก็บภาษีเฉพาะสำหรับรายได้จากการทำบัญชีของนักบัญชีที่มีรายได้เกิน 500,000 บาท อีกซึ่งเป็นเรื่องแปลก มากกว่าที่ไม่มีมาก่อน

นี่เป็นแค่สองกรณี กรมทะเบียนการค้าบอกว่า จะเอาไปเป็นฐานในการพัฒนาวิชาชีพนักบัญชี ซึ่งไม่มีใครเชื่อกัน อาชีพอิสระอื่นๆ อย่างหมอ วิศวกร วิศวกรไม่ยกกัน ซึ่งถ้ารัฐบาลต้องการสนับสนุนวิชาชีพนี้จริงๆ ก็สมควรจะให้เงินผ่านสมาคมนักบัญชีมาให้นักบัญชีอาวุโส คนเดิม กล่าว ■

■ นักบัญชี

กว้างขวาง

นักบัญชีทั้งหลายเกรงกันว่า ภาวได้สาระสำคัญของกฎหมายการบัญชีใหม่ทั้งฉบับใช้มาตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมาก และกฎหมายลูกที่กำลังอยู่ระหว่างการร่าง ตลาดจะมาตรฐานการบัญชีที่ปรับใหม่ตาม "ใบสั่ง" ของไอเอ็มเอฟจะทำลายธุรกิจและอนาคตของวิชาชีพการบัญชี

อาทิ มาตรฐานบัญชีการค้าของทางทรัพย์สิน ซึ่งจะมีบังคับใช้ให้ธุรกิจไทยทั้งหมดต้องตีราคาทรัพย์สินใหม่เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน เท่ากับเป็นการเปิดประตูให้ต่างชาติเข้ามาครอบงำทรัพย์สินของคนไทยในราคาถูก เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับการขายสินทรัพย์บริษัทเงินทุนขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรือปรส. เมื่อสองปีก่อน

ขณะที่ มาตรฐานบัญชีที่ว่าด้วยข้อมูลจำแนกตามงาน นั้นเป็นกติกาที่ไม่น่าใช้บังคับให้ธุรกิจเอกชนไทยต้องลดขายความลับทางการค้าออกมาให้เหล่าบรรษัทการค้าข้ามชาติได้เห็นอย่างเปิดเผยเช่นกัน

Study Master/Doctor of Business Administration with a leading Australian government university



UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA

ศึกษาปริญญาโทเอกทางบริหารธุรกิจในประเทศไทย
ที่มหาวิทยาลัยแอดิเลด Adelaide